

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ THƯ**

Số: ~~74~~ /UBND-NN

V/v phòng trừ sâu bệnh
bảo vệ lúa Mùa 2019

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũ Thư, ngày 07 tháng 08 năm 2019

- Kính gửi:** - UBND xã, thị trấn; các HTX nông nghiệp;
- Đ/c trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách xã, thị trấn;
- Các đơn vị liên quan.

Hiện nay, trên toàn bộ diện tích lúa Mùa của huyện đang sinh trưởng, phát triển tốt, trà lúa Mùa sớm đang ở giai đoạn làm đòng, lúa đại trà đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến đứng cái, phân hóa đòng. Theo điều tra, dự báo của trạm Trồng trọt BVTV: tại thời điểm này trên các trà lúa Mùa đã và đang có một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển gây hại cần phải được tập trung phun thuốc hóa học để phòng trừ triệt để nhằm bảo vệ lúa Mùa. Cụ thể:

- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 bướm đã và đang vũ hóa rộ, đẻ trứng mật độ trứng bình quân từ 10 – 20 trứng/m²; sâu non tuổi 1 sẽ nở rộ từ ngày 11 – 13/8/2019 với mật độ bình quân 15 – 20 con/m², nơi cao 80 – 120 con/m². Đây là lứa sâu sẽ gây hại trên bộ lá công năng và lá đòng.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 03 (mưa, gió) bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã, đang phát sinh gây hại cục bộ trên các giống lúa Bắc thơm 7, BC15 ở một số địa phương, bệnh có nguy cơ lây lan nhanh nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ngoài ra còn có một số đối tượng sâu bệnh khác như: sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn đang phát sinh gây hại cục bộ, chuột gây hại trên các diện tích lúa ven làng, nghĩa trang, gò, đồng ...

Trước tình hình trên, để bảo vệ lúa Mùa, UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn; các HTX nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận, cán bộ chuyên môn, các hộ gia đình nông dân thường xuyên ra đồng kiểm tra tình hình sinh trưởng của lúa, sự phát sinh, phát triển gây hại của các đối tượng sâu bệnh dịch hại. Dùng các loại thuốc hóa học đặc hiệu để phòng trừ kịp thời đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” theo thông báo, hướng dẫn của trạm Trồng trọt BVTV, cán bộ kỹ thuật và HTX NN. Trước hết: từ ngày 09/8 đến ngày 12/8/2019 tập trung ra đồng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên 100% diện tích lúa Mùa của địa phương.

Đối với các đối tượng sâu bệnh, dịch hại khác phát sinh gây hại cục bộ trên từng trà lúa; ở từng xứ đồng của từng địa phương cụ thể phải thực hiện phòng trừ, ngăn chặn sớm theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật.

Các HTX NN phối hợp với xí nghiệp thủy nông, các trạm bơm trên địa bàn để đảm bảo 100% diện tích lúa Mùa phải có nước để lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đồng thời làm tăng hiệu lực của thuốc BVTV.

